



ฉบับที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เชิญชมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับภาคเหนือ วันที่ ๑๙ - ๒๐ สิงหาคม นี้



เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรพส. จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี ๒๕๖๐ (WRO ๒๐๑๗) ระดับภูมิภาคเหนือ ณ ห้องประชุม ท ๔๑๐ อาคารที่ปวิชนม์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ซึ่งเป็นการติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานมีความสมบูรณ์ เกิดความประทับใจแก่ผู้ร่วมการแข่งขันและผู้มาเยือน การแข่งขันดังกล่าว มรพส.เป็นเจ้าภาพร่วมกับบริษัทเกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมทั้ง สถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพวค.) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๙ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมศรีวิจิตรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยจะเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี, รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี และรุ่นอายุไม่เกิน ๑๙ ปี โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น ๑๒๐ ทีม เพื่อคัดเลือกเข้ารอบสู่สนามระดับประเทศต่อไป

ทั้งนี้ การแข่งขันจะดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคมเป็นต้นไป ส่วนพิธีเปิดการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธาน พร้อมด้วยอธิการบดี มรพส. ตลอดจนคุณครู, นักเรียน จากโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา, มัธยมศึกษาในพื้นที่เขตภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันดังกล่าว คาดหวังว่าจะสามารถค้นหาเยาวชนรุ่นใหม่ที่เป็นอัจฉริยะด้านการคิดค้นระบบจัดสร้างหุ่นยนต์ เพื่อต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่พัฒนาเทคโนโลยีของไทย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชมความสามารถของนักเรียน และร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน

◆◆ **งดนำอาหาร หลัง ๒๐.๐๐ น. เตรียมตรวจสุขภาพใหญ่ ปี๖๐ ..** ขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนประจำปี ๒๕๖๐ กับโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย โดยงดนำ อาหารหลังเวลา ๒๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ก่อนที่จะเข้ารับการตรวจ ในวันรุ่งขึ้น คือวันที่ **๙ สิงหาคม ๒๕๖๐** (ข้าราชการบำนาญ, ผู้ใช้สิทธิประกันสังคม พม.,พร.) และวันที่ **๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐** (ข้าราชการ, อาจารย์, PC, ลูกจ้างประจำ) เริ่มตรวจตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ โถงชั้น ๑ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มรพส. ส่วนทะเลแก้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานพยาบาล โทร. ภายใน ๙๘๐๑, ๙๖๐๘

สถาบันวิจัยและพัฒนาเชิงชุมชนเข้าร่วม

โครงการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้โดนทุน โดยบูรณาการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น



วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมราชาวดี สถาบันวิจัยและพัฒนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายงานวิจัย ภายในโทร 7230

ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมมายังฝ่ายงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว

(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส. จะจัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้โดนทุน โดยบูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเปลี่ยนแปลงวันจากเดิม เป็นวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมราชาวดี สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส. เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. โดย รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ผู้สนใจส่งรายชื่อร่วมโครงการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.ภายใน ๗๒๓๐

มรพส. ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมสู่ดำเนินงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐



เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน (Pre-School) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องประชุม ท ๒๐๙ อาคารที่ปวิษญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมี **ดร. สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดี มรพส.** เป็นประธาน พร้อมชี้แจงแนวนโยบายการบริหารงาน รวมทั้งความคืบหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย, จุดประกายแนวคิดการก่อตั้งสหกรณ์ของบุคลากร และโครงการก่อตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กบริบาล โอกาสเดียวกันนี้ได้แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการอนุมัติตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ), มอบโลรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ **นางสาวพนาวัน เปรมศรี** สังกัดกองพัฒนานักศึกษา และ **นายธเนศ ทองทุ่ง** สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร รวมทั้งมีการแนะนำบุคลากรบรรจุใหม่ นอกจากนี้ยังมีการชี้แจงนโยบายการบริหารงาน โดย **นายสุรินทร์ วิจิตรพงษ์** ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และความคืบหน้าการดำเนินงานจาก **นางสาวปวีริศา เกษมสุข** นายกสโสมสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างขวัญ-กำลังใจแก่บุคลากร มุ่งหวังถึงการทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลัง เพื่อเพิ่มมีประสิทธิภาพในการทำงาน มุ่งเน้นให้บุคลากรควรมีจิตบริการ (Service Mind) เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ